



+ Ngày 8 tháng 4, 2024

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Mừng Lễ Phục Sinh! Chúa Kitô Phục Sinh biểu lộ vinh quang trọn vẹn của Thiên Chúa và nhắc nhở chúng ta về tình yêu cao cả Người dành cho chúng ta. Mùa này là thời gian của sự tái sinh và sự sống mới, và cũng là điều mang tính quan phòng khi chúng ta đánh dấu cột mốc quan trọng khác nữa trong nỗ lực Đối Tác Trong Tin Mừng, để canh tân và tái hình dung lại đời sống giáo xứ.

Như nhiều người trong anh chị em đã biết, cuối tuần qua, chúng tôi đã thông báo những thay đổi mục vụ chính thức, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2024. Không giống như bất cứ nhiệm vụ nào trong lịch sử chúng ta, các bổ nhiệm này được gửi đến một số lượng lớn các linh mục, những vị sẽ phục vụ một gia đình giáo xứ khác nhau.

Chúa Thánh Thần thực sự đã hiện diện với chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi trong suốt quá trình phức tạp này. Tôi rất biết ơn Ban Nhân sự Linh mục về việc đã dành nhiều thời gian cho riêng công việc này, về sự phân định trong tinh thần cầu nguyện của họ cho từng bổ nhiệm riêng biệt.

Trong tư cách là mục tử của anh chị em, tôi có trách nhiệm bảo đảm việc chăm sóc tinh thần và mục vụ của mọi người trong toàn tổng giáo phận. Với ý thức trách nhiệm này, chúng tôi đã làm việc một cách cẩn thận và trong tinh thần cầu nguyện để phân định vị lãnh đạo mục vụ tốt nhất cho từng gia đình giáo xứ. Trong một số trường hợp, vị lãnh đạo mục vụ đó phải chuyển đến một gia đình giáo xứ mới, và trong những trường hợp khác, vị lãnh đạo mục vụ vẫn ở lại giáo xứ hiện tại, trong khi vẫn đảm nhận trách nhiệm đối với các giáo xứ bổ sung trong gia đình mới này.

Tôi muốn diễn tả lòng biết ơn sâu xa nhất của tôi đến tất cả các anh em linh mục, và những anh chị em giáo dân lãnh đạo mục vụ trong tổng giáo phận, về sự sẵn sàng của họ để phục vụ Dân Chúa bằng việc trợ giúp dân Chúa gặp gỡ Đức Kitô, cùng đồng hành với các anh chị em khác trong hành trình đức tin và sống niềm vui Tin Mừng. Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện trực tiếp với từng linh mục và lãnh đạo giáo dân, để bảo đảm các ân ban và tài năng của họ sẽ phù hợp tốt cho những nhu cầu và mong muốn của các gia đình giáo xứ mới. Tôi thật lòng ngưỡng mộ trước sự đáp trả quảng đại của các linh mục và các lãnh đạo giáo dân! Sự tự nguyện trao phó cuộc đời họ cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, là một dấu hiệu đầy cảm hứng và đáng tin cậy về tình yêu Thiên Chúa trong thế giới chúng ta hôm nay.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ chuyển tiếp và thay đổi với tư cách Giáo hội Công giáo trong miền Tây Washington. Tất cả chúng ta hãy bám rễ sâu vào Chúa Kitô Phục Sinh, hãy để cho tình yêu của Người và ân sủng của Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong hành trình này. Tôi xin anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện cho các vị lãnh đạo mục vụ của chúng ta, giáo dân và linh mục, để họ có thể trải nghiệm cơ hội mới của mình với tâm hồn đầy vui tươi. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho toàn thể Dân Chúa, để họ có thể đón lấy những vị lãnh đạo mới của mình và thời gian chuyển tiếp này với trái tim rộng mở và tinh thần chào đón. Nguyện xin Chúa Phục Sinh hướng dẫn chúng ta tại bước kế tiếp trong cuộc hành trình này như những Người Đối Tác thực sự trong Tin Mừng. Thân ái và trân trọng.

Trong Trái Tim Chúa Kitô,



Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL
Tổng Giám mục Seattle